

โซล ไวโอซิส ร่วมกับ บิ๊กซี นำเสนอเครื่องดักยุง

ไฮเทค “มอสคลิน” สู่มือผู้บริโภคในเมืองไทย



บริษัท โซล ไวโอซิส จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีหลอดยูวีแอลอีดีระดับโลก ประกาศร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ บิ๊กซี ซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดักยุงไฮเทค “มอสคลิน (MOSCLEAN)” ในประเทศไทย มอสคลินคือเครื่องดักยุงประสิทธิภาพสูงที่ใช้เทคโนโลยีหลอดยูวีแอลอีดีรุ่นล่าสุดซึ่งพัฒนาโดยบริษัท โซล ไวโอซิส ทำงานโดยใช้แสงยูวีล่อยุงให้เข้ามาติดกับดักในตัวเครื่องที่มีลักษณะแห้งและมีค่าเป็นกลาง จึงกักเก็บยุงได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมี มอบสภาพแวดล้อมที่สะอาดและถูกสุขอนามัยยิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้งาน เทคโนโลยีอันล้ำสมัยของมอสคลินยังสามารถดักยุงได้มากกว่าเครื่องดักยุงแบรนด์อื่น ๆ ราว 5-13 เท่า

โซล ไวโอซิส และ บิ๊กซี ฉลองการเปิดตัวเครื่องดักยุงมอสคลินรุ่นใหม่ล่าสุด นำเสนอในราคาพิเศษช่วงเปิดตัวเพียง 1,390 บาท จากปกติ 1,790 บาท เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยสามารถเป็นเจ้าของเครื่องดักยุงไฮเทคได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด โดยวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่บิ๊กซีสาขาแฟชั่นไอส์แลนด์, สะพานควาย, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า บางใหญ่, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า เมกา บางนา, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สุขสวัสดิ์, หัวหมาก, ราชดำริ, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า รัชดา, พระราม 4, รังสิต รวมทั้งบิ๊กซี 137 สาขาทั่วประเทศ

เครื่องดักยุงมอสคลินได้รับความนิยมอย่างสูงนับตั้งแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้ ด้วยกลยุทธ์การใช้กิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพซึ่งการันตีคุณภาพโดยคุณโบว์ แวนต้า สหวงศ์ และน้องมะลิ ทำให้เครื่องดักยุงมอสคลินมียอดจำหน่ายสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริโภคต่างให้การยอมรับในเทคโนโลยีหลอดยูวีแอลอีดีอันล้ำสมัยของมอสคลินที่ช่วยปกป้องสมาชิกในครอบครัวจากยุงร้ายอย่างได้ผล ทั้งยังมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเครื่องดักยุงแบบเดิม โดยปราศจากสารพิษ ไร้สิ่งเจือปนจากสารปรอทหรือสารเคมีที่ก่อพิษ ไม่ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร และสามารถใช้กับทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย โรงพยาบาล หรือแม้แต่สถานรับเลี้ยงเด็ก

ยางชิน ยี ผู้จัดการ บริษัท โซล ไวโอซิส จำกัด ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรผู้ค้าปลีกที่มีประสบการณ์ยาวนานในประเทศไทย และรู้สึกพึงพอใจอย่างมากที่เครื่องดักยุงมอสคลินรุ่นใหม่ของเราได้รับกระแสดอรับจากผู้บริโภคอย่างยิ่ง เราเชื่อมั่นว่าการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับบิ๊กซีในครั้งนี้จะสามารถเพิ่มยอดจำหน่ายและช่วยให้เราสามารถสร้างการเติบโตและขยายธุรกิจของเราให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่สามารถปกป้องสุขภาพของทุกคนให้ปลอดภัยได้ในทุกที่”

ฝ่าย นายรินทร์ จินตการราศรี ผู้จัดการอาวุโสกลุ่มผลิตภัณฑ์ บิ๊กซี ประเทศไทย กล่าวว่า “บิ๊กซีรู้สึกยินดีในการ

สร้างความสัมพันธ์เพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจร่วมกับบริษัท โซล ไวโอซิส ในครั้งนี้ ผ่านการนำเสนอเทคโนโลยี
อันล้ำสมัยของเครื่องดักยุงมอสคิลินแก่ผู้บริโภคนในเมืองไทย”

#

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

รุักษิณา สุภัทท์นันทกุล

มิดาส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล

อีเมล: ruksina@midas-pr.com

โทรศัพท์: 0803048870

เว็บไซต์: www.midas-pr.com

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่:

Big C: www.bigc.co.th

บริษัท โซล เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด สำนักงานผู้แทนในกรุงเทพฯ

หยางชิน ยี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

อีเมล: yangshin.yi@seoulviosys.com,

โทรศัพท์: +66(0)63 951 6061,

เว็บไซต์: www.seoulviosys.com

เกี่ยวกับบริษัท โซล ไวโอซิส จำกัด

บริษัท โซล ไวโอซิส จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้ เป็นบริษัทผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญใน
ด้านเทคโนโลยีชิป ยูวี แอลอีดี (UV LED) และ บลู แอลอีดี (Blue LED) ดำเนินงานโดย บริษัท โซล เซมิคอนดัก
เตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ และได้รับการจัดอันดับเป็นธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านแ
ลอีดีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ส่งสมชื่อเสียงจากการนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีอันล้ำสมัยและเปี่ยมด้วยมูลค่า ทั้งในด้านประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงาน และการ
ออกแบบที่สวยงามทันสมัยแก่ผู้บริโภคนอย่างต่อเนื่อง

#